



# An Ninh - ngày ấy, bây giờ...

NGUYỄN THỊ VY

*Bảo đảm sự ổn định nông thôn là vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia, thuộc trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, trong đó trực tiếp nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ sở.*

## An Ninh ngày ấy...

An Ninh trước đây là thị trấn của huyện Phụ Dực cũ gắn với tên gọi thị trấn Lầy và chợ Lầy nổi tiếng. Đến năm 1969, huyện Phụ Dực và huyện Quỳnh Côi sáp nhập thành huyện Quỳnh Phụ ngày nay. An Ninh là một trong những xã tương đối lớn của huyện, với hơn hai nghìn hộ và 9.324 người, 8 thôn, làng và 11 chi bộ. Cách đây 12 năm, vào năm 1997, An Ninh là một trong những xã của Quỳnh Phụ nổi lên là "điểm nóng" của tỉnh Thái Bình về khiếu kiện, gây xáo trộn trật tự, an ninh nông thôn. Nếu các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng... là "điểm nóng" gây mất ổn định về an ninh nông thôn, với số lượng cán bộ và các đối tượng bị xử lý tương đối nhiều; thì về mức độ gây thiệt hại An Ninh diễn ra tương đối gay gắt. Chỉ trong một đêm các phần tử quá

khích đã châm đốt 9 ngôi nhà của cán bộ xã. Kết quả là 11 đối tượng bị tuyên phạt tù và phải đền bù 195 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân khiếu kiện, gây thành "điểm nóng" trên địa bàn xã là do một số người dân lầm tưởng cán bộ xã tham ô, tham nhũng trong công tác quản lý xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm... giống như ở một số địa phương khác trong huyện, trong tỉnh (An Ninh có hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn tương đối tốt, bảo đảm chất lượng). Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân bị hạn chế nên dễ bị lôi kéo, mua chuộc. Một số đối tượng khác do quyền lợi cá nhân không được đáp ứng nên sinh ra bất mãn. Cũng có người do bị lợi dụng kích động nên ngộ nhận và có những đòi hỏi vô lý, vượt quá quy định của pháp

luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Sau "sự kiện" trên, đội ngũ cán bộ cấp xã đa số bị xử lý kỷ luật hoặc chuyển công tác, chỉ còn đồng chí bí thư Đảng ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hiện nay. Trước tình hình của địa phương, trong hai năm 1997, 1998, Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh bình tĩnh suy xét, tìm ra nguyên nhân và bàn các biện pháp khắc phục. Một năm 1 tháng 14 ngày là khoảng thời gian hai đoàn thanh tra, kiểm tra xuống làm việc, để tìm ra những nguyên nhân sai sót trong quá trình lãnh đạo, điều hành của xã giai đoạn 1992 - 1996. Kết luận của Đoàn Thanh tra cho thấy, không có cán bộ sai phạm, tham ô, bớt xén tài chính mà chỉ có một số việc chi sai nguyên tắc và thiếu chứng từ quyết toán. Nhìn lại những "sự kiện" đã xảy ra năm 1997, Đảng ủy, Hội đồng

*Năm 2008: Tổng giá trị sản xuất, dịch vụ đạt 50,107 tỉ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế là 14,7%; giá trị sản xuất - dịch vụ đạt 99,477 tỉ đồng.*

*Năm 2009: Phần đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,5% trở lên; tổng giá trị sản xuất dịch vụ đạt 106,020 tỉ đồng.*

nhân dân, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.

*Một là*, các vụ việc khiếu kiện phải được giải quyết ngay tại địa phương, từ nguyên nhân phát sinh, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải gắn bảo đảm an ninh nông thôn với thực hiện tốt các chính sách xã hội. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các cán bộ tiêu cực, vi phạm chính sách, pháp luật và cả đối tượng chống đối cực đoan, quá khích, lợi dụng khiếu kiện để nhằm mục đích chính trị và các mục đích khác.

*Hai là*, nâng cao nhận thức và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn từ việc đề ra các chủ trương, chính sách đến tổ chức thực hiện. Nhìn lại những vụ người dân khiếu kiện cho thấy, có những việc người dân bị các đối tượng quá khích lợi dụng, lôi kéo, song cũng có những vụ người dân đòi hỏi là chính đáng. Phân tích những vụ việc cụ thể đó, Đảng ủy, chính

quyền, Mặt trận và các đoàn thể tìm cách khắc phục những khiếm khuyết từ việc đề ra chủ trương, chính sách, đến tổ chức bộ máy, chỉnh đốn tác phong làm việc và phong cách sống của một số cán bộ cho phù hợp với đời sống và truyền thống ở nông thôn.

*Ba là*, phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và bảo đảm công bằng cho nhân dân. Thực tế cho thấy, có lúc Đảng ủy và chính quyền, đoàn thể vì quá chú trọng đến phát triển kinh tế coi nhẹ xây dựng đời sống tinh thần của người dân, đã làm cho một số đối tượng vì nhận thức lạc hậu hoặc những yêu cầu lợi ích cá nhân không được đáp ứng nảy sinh bất mãn, không hài lòng với những gì đang diễn ra, gây những hành động quá khích.

*Bốn là*, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Một số người dân do thiếu niềm tin vào Đảng và chính quyền, do

nhận thức hạn chế nên bị người xấu lợi dụng nói xấu chế độ, cán bộ, hám lợi, tin vào những lời hứa hẹn của kẻ quá khích (nếu đi kiện thì sẽ được chia tiền, chia thóc) nên tham gia mà không biết mình bị lôi kéo, lợi dụng.

*Năm là*, cảm hóa các đối tượng một cách chân thành, hiệu quả, khơi nguồn hướng thiện trong mỗi con người, đánh giá, nhìn nhận họ khách quan, công bằng và tìm mọi cơ hội sử dụng họ. Trước đây, trên địa bàn xã thường có từ 4 - 5 đối tượng khiếu kiện kéo dài, nhưng hiện nay không còn ai.

*Sáu là*, chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền cho người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trước đây có lúc, có nơi do chủ quan, tự mãn, say sưa với những thành tích đạt được trong lĩnh vực kinh tế mà không chú ý đến công tác tuyên truyền cho người dân, để người dân tự ý thức chia sẻ những khó khăn, hạn chế của địa phương, của làng, xã; chưa khơi dậy được lòng tự hào, yêu quê hương, đất nước của người dân.



Buổi làm việc tại UBND xã An Ninh ngày 28-4-2009

Ảnh: Bích Hiền

### ... Và bây giờ

Sau 3 năm giải quyết những hậu quả để lại, đến năm 2000, An Ninh bắt đầu ổn định. Giai đoạn 2000 - 2004, Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể dần dần lập lại trật tự, khắc phục hậu quả để đưa các phong trào của xã đi vào ổn định và trong 4 năm gần đây (từ 2005 tới 2008), An Ninh từng bước phát triển đi lên, trở thành đơn vị điểm phát triển toàn diện của huyện trên tất cả các

lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, xây dựng Đảng.

Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2008 là xã phát triển nhanh và toàn diện. 100% số diện tích lúa đạt năng suất 118 tạ/ha/năm. Giá trị thu nhập bình quân đạt 50,6 triệu đồng/ha. Mặc dù bệnh dịch xảy ra ở một số địa phương nhưng tại An Ninh, việc chăn nuôi không bị ảnh hưởng do tổ chức tốt việc tiêm phòng bệnh, nên thu nhập từ chăn nuôi đạt 14,6 tỉ đồng, chiếm

34% tỷ trọng trong nông nghiệp. Nuôi trồng thủy sản phát triển đa dạng, đặc biệt vùng thủy sản triều ngoài rộng 43 ha, được tỉnh đầu tư hơn 1 tỉ đồng trong năm 2008 để hoàn thiện hệ thống điện và một số cầu, cống... Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, tập trung một số ngành như: cơ khí, mộc, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm... Riêng hai doanh nghiệp: Nhà máy gạch tuy-nen Bến Hải,



Công ty Cường Linh - Hoa Đa đã thu hút 100 lao động của xã sản xuất chiếu trúc, kéo sợi ni lông, sản xuất thịt đông lạnh. Trong năm 2008, giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt 43,05 tỉ đồng chiếm 43,27%; giá trị thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 31,29 tỉ đồng chiếm 31,45%; giá trị từ dịch vụ - thương mại đạt 25,13 tỉ đồng, chiếm 25,28%.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, năm 2008 có 1.880 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 87,2% tổng số hộ toàn xã. Có 5/5 chùa đạt chùa cảnh 4 gương mẫu, 3 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến. Ngành văn hóa thông tin, thể dục thể thao được tặng bằng khen và xếp loại tốt.

Công tác giáo dục - đào tạo phát triển mạnh cả về quy mô trường lớp và chất lượng dạy, học. Các trường lớp đều được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục và phong trào khuyến học từ xã, thôn, làng, dòng họ đến hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đều đạt kết quả tốt. Cả 3 trường: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non của xã được xếp loại trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, đứng đầu toàn huyện.

Công tác y tế, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình hoạt động đạt kết quả vững chắc. Trong năm 2008, đã khám, tư vấn sức khỏe và điều trị cho 5.564 lượt người, thực hiện tốt, có chất lượng các chương trình,

mục tiêu quốc gia. Công tác lao động, bảo hiểm được thực hiện nghiêm túc. Trong toàn xã đề nghị trợ cấp cho 44 hồ sơ ưu đãi giáo dục với 151 triệu đồng, xét đề nghị 22 hồ sơ giám định chất độc da cam, 119 hồ sơ trợ cấp xã hội, 95 hồ sơ trợ cấp cho các cụ già từ 85 tuổi trở lên. Thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, Đảng ủy và chính quyền xã luôn xác định an ninh trật tự là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng thường xuyên nắm bắt những diễn biến phức tạp để ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn trên địa bàn xã, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội phát triển bền vững. Cũng cố lực lượng làm công tác an ninh và phối hợp giữa lực lượng công an xã với lực lượng bảo vệ đồng điền, thôn, làng tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân. Xây dựng và tổ chức tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự trong ngày thường cũng như các ngày lễ, tết. Năm 2008, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm 22 vụ việc đúng pháp luật và mang tính giáo dục cao. Ban Công an xã luôn nắm chắc các đối tượng nên có những vụ việc xảy ra chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ đã tìm ra thủ phạm. Tổ chức tốt, đạt hiệu quả cao "Câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý" nên đa số các vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ thôn, xóm. Xây dựng hai mô hình điểm "Thôn không có ma túy" và

"Tổ tự quản an toàn giao thông".

Trong công tác xây dựng Đảng, mặc dù năm 2008 tình hình trong nước và thế giới biến động phức tạp, tình hình dịch bệnh, sâu bệnh, giá cả thị trường dao động bất thường, tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp đã tác động ít nhiều đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Để khắc phục vấn đề trên, Đảng ủy xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng biển, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì nền nếp sinh hoạt, hội họp, phấn đấu thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". An Ninh vinh dự được cử đi dự hội nghị sơ kết bước 1 về Cuộc vận động này.

Với những cố gắng và thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh trên mọi lĩnh vực trong năm 2008, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã chấm điểm và xếp loại phong trào xã trong 27 lĩnh vực công tác thì có 5 lĩnh vực dẫn đầu huyện là: Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, Thống kê, Y tế; còn lại 22 lĩnh vực khác đều xếp loại tốt. An Ninh đạt danh hiệu xã dẫn đầu toàn huyện Quỳnh Phụ năm 2008. □